

Làm Thế Nào Để Có Được Công Việc Trong Mơ Mà Không Cần Bằng Cấp Cao Siêu



Nếu bạn không được theo học trường đại học hàng đầu, đừng từ bỏ vì nghĩ rằng bạn không đủ sức cạnh tranh để giành được công việc mơ ước. Bên cạnh trình độ học vấn, vẫn còn nhiều yếu tố khác có thể giúp bạn đạt được công việc mơ ước. Một bằng cấp tốt là một điểm cộng nhưng không phải là chìa khóa của thành công.

Esther Lee Cruz, người quản lý tiếp thị nội dung tại LinkedIn, trong một bài đăng gần đây trên LinkedIn đã nói : "Quan trọng hơn một tấm bằng là số lượng nỗ lực bạn dành cho tìm kiếm việc làm của bạn và niềm đam mê bạn dành cho ngành công nghiệp". Dưới đây là bốn bước được Cruz đề xuất để có được công việc mơ ước của bạn mà không cần bằng cấp cao siêu:

Bước 1: Tìm niềm đam mê của bạn.

Bước đầu tiên để đạt được công việc mơ ước của bạn là hiểu ra công việc đó là gì. Cruz cũng khuyên bạn nên dành thời gian cho việc "tìm kiếm linh hồn của bản thân" để tìm hiểu về "giao điểm giữa niềm đam mê, thế mạnh của bạn, thứ gì đó đáng giá" và nhu cầu của thế giới.

Bước 2: Phát triển các kỹ năng mềm.

Bất cứ ai cũng có thể tận dụng những cách sáng tạo này để xây dựng một bộ kỹ năng sau đó tỏa sáng trong môi trường công ty. Các nhà lãnh đạo mạnh mẽ cần một số kỹ năng quan trọng có thể được phát triển ở những vị trí độc đáo, chẳng hạn như các công việc tình nguyện phi lợi nhuận, tham gia các hoạt động ngoại khóa hoặc bắt đầu công việc kinh doanh phụ của riêng bạn.

Bước 3: Cẩn thận.

Tận dụng mọi nguồn lực có sẵn cho bạn khi bạn bắt đầu tìm kiếm việc làm. Hãy nhớ để làm sạch hồ sơ truyền thông xã hội của bạn. Cruz nói "Bạn muốn thương hiệu bản thân tạo được tiếng vang thông qua

tất cả các kênh có thể." và "hãy để cá tính của bạn tỏa sáng, thể hiện chuyên môn trong lĩnh vực của bạn và tạo ấn tượng lâu dài."

Bước 4: Chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn.

Đối với các hồ sơ xin việc, làm mọi thứ bạn có thể để chuẩn bị cho các cuộc phỏng vấn. Làm việc chăm chỉ luôn là yếu tố khác biệt trong sự thành công của tìm kiếm việc làm, cho dù có hoặc không có tên một trường nổi tiếng trong hồ sơ của mình. Trước cuộc phỏng vấn, hãy nói chuyện với các nhà tuyển dụng cũ về cách công ty điều hành các cuộc phỏng vấn, viết ra các câu hỏi có thể và thực hành trả lời nhanh chóng và chính xác.